

**THÔNG TIN VỀ XÉT HỌC BỔNG
VÀ DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN ĐƯỢC HỌC BỔNG
NGÀNH LUẬT PHÂN HIỆU ĐẮK LẮK KHÓA 48 VÀ 49**

Ngày 19 tháng 9 năm 2025, Hội đồng xét học bổng nhà trường họp dưới sự chủ trì của Phó Hiệu trưởng Nguyễn Bá Bình, tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị quản lý sinh viên; Phòng Đào tạo đại học; Phòng Công tác sinh viên; Phòng Tài chính – Quản trị; Phòng Thanh tra, Trung tâm công nghệ thông tin và thư viện, Bí thư Đoàn trường, các chuyên viên quản lý khoá 46, 47, 48 và 49.

Căn cứ các quy định hiện hành về chế độ học bổng, trợ cấp xã hội đối với sinh viên trong các trường đào tạo đại học công lập, căn cứ định mức học bổng cho sinh viên các khoá, ngành đào tạo, chương trình đào tạo và địa điểm đào tạo trong năm tài chính 2025 và căn cứ kết quả học tập, kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2024 - 2025 của sinh viên, Hội đồng đã nhất trí xét cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2024 - 2025 cho sinh viên các khoá 46, 47, 48 và 49.

Phòng Công tác Sinh viên đã làm thông báo và danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện được nhận học bổng lên cổng thông tin điện tử của Trường để sinh viên kiểm tra, đối chiếu và có ý kiến phản hồi (hạn cuối đến ngày 24/9/2025). Kết thúc thời gian nhận phản hồi của sinh viên, Phòng Công tác Sinh viên đã nhận được đơn phản hồi của một số sinh viên khóa 46, 47, 48 và 49 phản ánh về việc bản thân đạt điểm học bổng nhưng không có tên trong danh sách dự kiến.

Sau khi tiếp nhận, xem xét đơn, Phòng Công tác Sinh viên đã làm việc với các đơn vị liên quan để xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của sinh viên. Kết quả sau khi kiểm tra, rà soát thấy số sinh viên khóa 48, 49 học tại phân hiệu Đắk Lắk đạt điểm được nhận học bổng nhưng không có tên trong danh sách dự kiến là do số sinh viên này chuyển lớp học từ phân hiệu ra học tại trụ sở chính.

Để đảm bảo quyền lợi và tính chính xác trong việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập, Phòng Công tác Sinh viên đã báo cáo và được sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập đồng ý, Phòng Công tác Sinh viên đã xây dựng lại phương án xét cấp học bổng đối với sinh viên các lớp ngành luật khóa 48, 49 tại phân hiệu Đắk Lắk và xin ý kiến các thành viên Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích nhà trường (100% thành viên Hội đồng) nhất trí với phương án mới như sau:

Điểm Trung bình chung học tập dự kiến được học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2024-2025:

- Ngành Luật khóa 48 tại phân hiệu Đắk Lắk: Sinh viên có điểm trung bình chung học tập theo thang điểm 10 từ 8.19 trở lên có kết quả rèn luyện đạt từ loại khá trở lên.
- Ngành Luật khóa 49 tại phân hiệu Đắk Lắk: Sinh viên có điểm trung bình chung học tập theo thang điểm 10 từ 8.21 trở lên có kết quả rèn luyện đạt từ loại khá trở lên.

Mức học bổng cụ thể cho từng đối tượng được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà trường.

Phòng Công tác Sinh viên thông báo tới sinh viên các khóa 48, 49 Phân hiệu Đắk Lắk và mong nhận được sự hợp tác của sinh viên.

Lưu ý:

Danh sách sinh viên dự kiến hưởng học bổng được đăng tải trên cổng thông tin của trường, sinh viên kiểm tra đối chiếu kết quả học tập, rèn luyện và số tín chỉ. Nếu có thắc mắc, sinh viên làm đơn (nêu rõ nội dung) và gửi tới thầy, cô quản lý khóa của Phòng Công tác Sinh viên trước **ngày 22 tháng 10 năm 2025** để kịp thời chỉnh sửa bổ sung.

Khóa 48: Cô Phan Thùy Dương (Phòng B102).

Khóa 49: Thầy Vũ Gia Hoàng (Phòng B103)

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN